



BIÊN BẢN CHÍNH THỨC CUỘC HỌP TỪ XA CỦA BOSTON SCHOOL COMMITTEE

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Ủy Ban Trường Boston đã tổ chức một cuộc họp từ xa vào lúc 5:00 chiều ngày 12/01/2022 qua Zoom. Để biết thêm thông tin về bất kỳ hạng mục nào được liệt kê bên dưới, vui lòng truy cập www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee, gửi email tới feedback@bostonpublicschools.org hoặc gọi tới văn phòng Ủy ban trường Boston tại (617) 635-9014.

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành viên Ủy ban Học chánh có mặt: Chủ tịch Jeri Robinson; Phó Chủ tịch Michael O'Neill; Tiến sĩ Stephen Alkins; Lorena Lopera; Rafaela Polanco Garcia; Quoc Tran; và Học sinh đại diện Xyra Mercer.

Các thành viên Ủy ban Học chánh vắng mặt: Không có.

CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Agenda

Thông qua Biên bản cuộc họp: December 15, 2021; và January 3, 2022 Organizational Meeting

Báo cáo của Giám đốc Khu học chánh với trọng tâm là Cập nhật Sức khỏe và An toàn COVID: BPS COVID 19 Surge Mitigation Protocol Update, January 12, 2022

Grants for Approval Totaling \$400,174,120

Homelessness Education Resource Network (HERN) PowerPoint

HERN Memo

HERN Equity Impact Statement

Safety Services Update PowerPoint

Safety Services Update Memo

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Safety Services Update Equity Impact Statement

TUYÊN BỐ BẮT ĐẦU CUỘC HỌP

Chủ tịch Jeri Robinson tuyên bố bắt đầu cuộc họp và khởi xướng tuyên thệ trung thành. Bà Sullivan điếm danh. Tất cả thành viên có mặt, ngoại trừ học sinh Mercer, người đã tham dự cuộc họp ngay sau khi điếm danh.

Bà Robinson cho biết cuộc họp tối nay sẽ được phát trực tiếp trên Zoom. Cuộc họp sẽ được phát lại trên kênh Boston City TV. Cuộc họp cũng sẽ được đăng trên trang [bostonpublicschools.org/schoolcommittee](https://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee) và trên nền tảng YouTube. Bà thông báo rằng sẽ có dịch vụ phiên dịch đồng thời bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Haiti Creole, tiếng Cabo Verde, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại và Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL). Các thông dịch viên tự giới thiệu và đưa ra hướng dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ về cách tiếp cận thông dịch song song bằng cách thay đổi kênh Zoom. Các tài liệu đã dịch của cuộc họp được đăng tại www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee trước khi bắt đầu họp.

Bà Robinson chào mừng Tiến sĩ Stephen Alkins, người đã tuyên thệ nhậm chức cùng ngày với tư cách là thành viên của Ủy ban Học chánh Boston. Tiến sĩ Alkins đóng vai trò là Giám đốc Đa dạng, Công bằng và Hội nhập của TERC, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Cambridge, tập trung vào giáo dục nghiên cứu, đánh giá nghiên cứu và phát triển chuyên môn STEM. Ông là thành viên của Chương trình Hợp tác Chính sách Giáo dục của Trung tâm Rennie. Tiến sĩ Alkins đã tốt nghiệp Cao đẳng Morehouse và nhận bằng thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Brandeis. Ông cũng thường ngâm thơ và là nhà thơ SLAM, cư trú ở Mattapan.

Tiến sĩ Alkins cảm ơn Thị trưởng Wu vì đã bổ nhiệm ông. Ông cam kết sẽ nỗ lực làm việc hướng tới công bằng giáo dục. Các thành viên Ủy ban đã hoan nghênh và chúc mừng Tiến sĩ Alkins.

PHÊ DUYỆT BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Được phê duyệt – Khi điếm danh, Ủy ban đã nhất trí phê duyệt các biên bản của cuộc họp tổ chức thường niên ngày 15 tháng 12 năm 2021 và ngày 3 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC KHU HỌC CHÁNH

Như được chuẩn bị để giao.

Cảm ơn bà Chủ tịch và cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cùng chúng tôi buổi tối hôm nay. Chúc mừng năm mới và tạm biệt năm đã qua! Chắc hẳn nhiều người ngồi đây không ngờ rằng sau 2 năm chúng ta vẫn phải vật lộn với đại dịch không ngừng biến đổi. Hai tuần qua là khoảng thời gian thử thách nhất mà nhiều người trong chúng ta đã trải qua. Rất nhiều đồng nghiệp của tôi gần xa cũng như tất cả các chuyên gia trong và ngoài ngành giáo dục đều cảm thấy gánh nặng của COVID. Tất cả chúng ta đã ở bên nhau và chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này cùng nhau.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Tối nay, tôi có nhiều thông tin cập nhật và nổi bật để chia sẻ với mọi người về công việc của chúng ta nhằm duy trì các trường học mở cửa, theo dõi tình hình sức khỏe cộng đồng và tiếp tục lập kế hoạch cho hiện tại và tương lai. Trước khi đi sâu vào vấn đề đó, tôi muốn dành ít phút tưởng nhớ đến hai thành viên của cộng đồng BPS đã ra đi đột ngột.

Tôi rất buồn khi nghe tin Janet Palmer Owens, một công dân của Boston, tốt nghiệp Hệ thống Trường Công lập Boston, và là lãnh đạo lâu năm của khu học chánh chúng ta đã ra đi mãi mãi. Mặc dù tôi không biết nhiều về bà ấy, nhưng tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng Janet là người luôn hết lòng vì học sinh và ủng hộ quyết liệt cho tiến trình hội nhập. Bà bắt đầu sự nghiệp của mình ở BPS với tư cách là cố vấn học đường và sau đó là lãnh đạo trường học trước khi gia nhập đội ngũ văn phòng trung tâm với tư cách là Giám đốc Học thuật. Bà có thâm niên công tác và những thành tích nổi bật tại BPS thường thu hút sự chú ý của cả nước. Khi về hưu, Janet đã dành nhiều thời gian cố vấn và hỗ trợ các lãnh đạo mới và đầy tham vọng của trường trong vai trò là một nhà lãnh đạo xuất sắc và cán bộ giảng dạy tại Trường Giáo dục Sau đại học Harvard. Nhiều giáo viên trên toàn hệ thống của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi phong cách lãnh đạo của Janet và bà sẽ luôn được nhớ đến.

Năm mới này bắt đầu với nhiều nỗi đau hơn thế. Đối với tôi, việc tưởng nhớ bất cứ ai trong báo cáo chưa bao giờ là điều dễ dàng và càng khó khăn hơn khi đó là một người trẻ tuổi. Tôi rất đau lòng khi ghi biết tin Jucelena Gomes Ramos, một học sinh tại trường trung học Madison Park, đã bị bắn một cách thương tâm vào ngày 4 tháng 01. Jucelena được nhớ đến là một người vui vẻ, có tính cách sôi nổi và khao khát theo đuổi kinh doanh. Em bắt đầu công việc tết tóc và có ước mơ mở cửa hàng làm đẹp của riêng mình với một số thành viên trong gia đình. Tôi không thể tưởng tượng được gia đình và bạn bè của em sẽ đau buồn đến mức nào. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả những ai đã biết Jucelena, và tôi hy vọng một ngày nào đó mọi người sẽ nguôi ngoai bởi sự thuận thiết mà em đã mang đến cuộc sống này. Tôi biết mọi người sẽ luôn nhớ đến em. BPS có các dịch vụ hỗ trợ tư vấn tại chỗ tại Madison Park và các trường học mà Jucelena đã theo học sau khi chúng tôi biết tin em qua đời. Tôi sẽ bắt đầu báo cáo của mình với một số điểm nổi bật của khu học chánh và sau đó chia sẻ một vài cập nhật.

Vào thứ Hai, ngày 3 tháng 01, Thị trưởng Wu đã cử hành Lễ Tuyên thệ nhậm chức cho các thành viên mới và tái đắc cử của Hội đồng Thành phố Boston. Xin chúc mừng các Ủy viên Hội đồng Thành phố Flaherty, Mejia, Louijeune và Murphy, và các Ủy viên Hội đồng khu học chánh Edwards, Flynn, Baker, Arroyo, Bok, Breadon, Worrell, Lara, và Fernandes Anderson. Tôi xin gửi lời chúc mừng Thượng nghị sĩ đắc cử Lydia Edwards về chiến thắng vào tối qua. Chúng ta tự hào về tất cả các nhà lãnh đạo. Tôi mong muốn được cộng tác với từng tân Ủy viên Hội đồng Thành phố để đưa Boston ngày càng phát triển vì học sinh và gia đình của các em. Và tôi muốn cảm ơn Thị trưởng Wu vì sự hỗ trợ và hợp tác không ngừng của bà, đặc biệt là trong giai đoạn đầy thử thách này.

Tôi xin nhân mạnh thiện chí của Chủ tịch Robinson và chào mừng thành viên mới nhất của Ủy ban Học chánh, Tiến sĩ Stephen Alkins. Tiến sĩ Alkins là một chuyên gia giỏi và là một thành viên đáng kính trong cộng đồng, nhưng quan trọng nhất, Tiến sĩ Alkins là một người ủng hộ giáo dục và bình đẳng. Tôi muốn một lần nữa chào mừng ông tham dự cuộc họp đầu tiên vào tối nay. Tôi rất vui được hợp tác với Tiến sĩ Alkins và làm việc cùng ông cũng như tất cả các thành viên của Ủy ban Học chánh.

**Cuộc họp từ xa của Ủy ban Học chánh Boston
Qua Zoom**

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Bây giờ tôi sẽ thay mặt khu học chánh chia sẻ những thông tin cập nhật quan trọng. Tháng Một là thời gian thú vị đối với rất nhiều học sinh cuối cấp và gia đình khi các em bắt đầu nộp đơn đăng ký vào các trường cao đẳng và đại học yêu thích. Đầu tháng Một và tháng Hai là thời gian học sinh tốt nghiệp nộp đơn quyết định và sẽ nhận được phản hồi vào tháng Ba/tháng Tư. Tôi xin chúc các em thật nhiều may mắn trong việc tìm kiếm trường cao đẳng hoặc đại học phù hợp nhất với các em, với những kỹ năng và đam mê của các em. Hệ thống Trường Công lập Boston luôn có nhiều học sinh tài năng và xuất sắc và tôi biết rằng các em sẽ tiếp tục phấn đấu để đạt được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Tất cả các giáo viên và nhân viên trong Hệ thống Trường Công lập Boston luôn cam kết mọi học sinh BPS đều được chuẩn bị tốt về mặt học thuật để đạt được thành công sau khi tốt nghiệp. Chúng tôi cũng muốn hỗ trợ tài chính khi các em có kế hoạch cho việc học của mình. Hãy điền thông tin đầy đủ vào FAFSA hoặc Đơn xin hỗ trợ miễn phí cho học sinh liên bang. Hạn cuối là ngày 15 tháng 01. Vui lòng truy cập bostonpublicschools.com/college để biết thông tin về tài nguyên và công cụ cho việc lập kế hoạch đại học và nghề nghiệp, bao gồm cả thông tin hỗ trợ tài chính.

Đối với năm học bắt đầu từ tháng 9 năm 2022, thời gian đăng ký ưu tiên cho học sinh vào các lớp K0, K1, 6, 7 và 9 chính thức bắt đầu từ ngày 5 tháng 01 và kéo dài đến ngày 28 tháng 01. Đăng ký ưu tiên cho học sinh lớp K2 và tất cả các lớp khác bắt đầu vào ngày 7 tháng 02. Với nỗ lực đảm bảo an toàn cho tất cả gia đình và nhân viên cũng như hạn chế việc tiếp xúc với COVID-19, quá trình đăng ký vào trường học sẽ được hoàn tất theo lịch hẹn hoặc các cuộc hẹn trực tuyến. Có ba bước đơn giản để tạo một cuộc hẹn với một trong những trung tâm chào mừng của chúng tôi. Dịch vụ Chào mừng BPS cũng đang tổ chức hai phiên thông tin đăng ký vào ngày 22 tháng 01 và ngày 3 tháng 02. Tất cả thông tin về cách thức đăng ký và quay số để tham gia một trong các phiên thông tin sắp tới của chúng tôi, cũng như bản ghi của các phiên trước có thể được tìm thấy trên trang web với liên kết và bản dịch có sẵn để các gia đình theo dõi. Vui lòng truy cập: bostonpublicschools.org/registration để biết thêm thông tin.

Tôi muốn ghi nhận Ngày của Mục sư Tiến sĩ Martin Luther King sẽ được cử hành vào thứ Hai tuần này. Tiến sĩ King đã dành cả cuộc đời mình để theo đuổi sự bình đẳng, đồng thời kêu gọi tất cả chúng ta trở thành những người lãnh đạo phục vụ, để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho gia đình, thế giới và các thế hệ sau này. Ngày nay chúng ta biết ơn vì sự hy sinh cao cả của ông. Mặc dù Tiến sĩ King nổi tiếng với thời gian ở Atlanta - nơi ông theo học tại trường Cao đẳng Morehouse giống như Tiến sĩ Alkins, và cũng ở Montgomery và Selma - nhưng ông cũng đã có những năm tháng ở Boston. Chính tại đây, anh đã học cao học và gặp vợ mình, Corretta. Chúng ta tự hào vì Boston là thành phố nuôi dưỡng lòng dũng cảm của những con người đã trở thành chất xúc tác toàn cầu cho sự thay đổi, đấu tranh vì một ngày mai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Tôi hy vọng điều này có ý nghĩa đối với bất kỳ ai. Tôi muốn tôn vinh Tiến sĩ King bằng một bức tranh màu. Đôi khi những bức ảnh đen trắng giúp tâm trí của chúng ta phân biệt những con người hoặc sự kiện nhất định đã xảy ra từ rất lâu, nhưng cuộc chiến vì công lý và bình đẳng của chúng ta vẫn luôn hiện hữu. Điều đó cũng quan trọng như bài diễn văn huyền thoại “*Tôi có một giấc mơ*” của Tiến sĩ King cách đây gần 60 năm, và sẽ luôn quan trọng khi đặt sự bình đẳng ở vị trí trung tâm trong bối cảnh chống dịch của chúng ta.

Xin nhắc lại, khu học chánh sẽ đóng cửa vào thứ Hai và mọi người sẽ được nghỉ. Tự chăm sóc bản thân là một phần quan trọng của cuộc sống và tôi mong tất cả mọi người hãy dành thời gian nghỉ ngơi và suy ngẫm vào cuối tuần này. Nhưng tôi cũng mong mọi người hãy coi thứ Hai là

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

một “ngày làm việc” thay vì là một “ngày nghỉ”. Hãy tìm cách đơn giản để phục vụ người khác. Hãy đồ rác hoặc lấy hộ nhu yếu phẩm cho người hàng xóm lớn tuổi, những người dễ bị COVID tấn công khi ra khỏi nhà. Hãy gọi cho gia đình và bạn bè và nói chuyện với họ. Hãy gửi cho những người thầy/cô hoặc nhân viên tuyến đầu cần miễn đó một lời cảm ơn chân thành và trân trọng họ. Hãy ủng hộ những đôi giày cho một tổ chức từ thiện ở Boston. Như thường lệ, nếu mọi người muốn tiếp xúc với người khác, hãy đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội. Làm như vậy, mọi người không những an toàn mà còn giúp đỡ được người khác.

Tôi muốn gửi đến mọi người những thông tin cập nhật ngắn gọn về Mission Hill. Cuộc điều tra về các khiếu nại nghiêm trọng mà chúng tôi nhận được đang diễn ra. Tôi đã yêu cầu đơn vị được thuê phải tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ, chi tiết và nói chuyện với càng nhiều học sinh, thành viên gia đình và nhân viên càng tốt. Điều này cần có thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả điều tra trong vòng một tuần sau khi kết thúc. Đánh giá Trường học Khẩn cấp và Điều tra cùng diễn ra sẽ cung cấp cho khu học chánh thông tin toàn diện để đưa ra khuyến nghị về các bước tiếp theo. Tôi hiểu rằng các gia đình, nhân viên, ban quản trị và cộng đồng đều mong muốn có thông tin và tôi cam kết sẽ cung cấp thông tin mới nhất. Tôi đã yêu cầu có thông tin cập nhật sơ bộ để chúng tôi có thể đưa ra quyết định kịp thời và công bố rõ ràng cho cộng đồng Mission Hill. Tôi biết họ đang mong chờ thông tin này.

Tôi cũng muốn đưa ra một bản cập nhật ngắn gọn về Bản cáo bạch Charlestown. Chúng tôi không thể tổ chức cuộc họp vào ngày 7 tháng 01. Giám đốc Chương trình Công bằng và Chiến lược của BPS, Tiến sĩ Charles Grandson, đã liên hệ với các tác giả của bản cáo bạch về việc hoàn thiện Công cụ Lập kế hoạch Công bằng Chung tộc. Họ đã chia sẻ những gì họ có cho đến nay. Chúng tôi cũng đã thảo luận về khả năng các tác giả của bản cáo bạch sẽ trình bày tại một hội nghị bàn tròn về công bằng cộng đồng trong tương lai. Sau khi thảo luận thêm với Tiến sĩ Grandson, họ cảm thấy không có đủ dữ liệu cần thiết để trình bày và đội ngũ của chúng tôi không thể tiến hành nghiên cứu và phân tích phức tạp theo yêu cầu trong thời gian cần thiết. Chúng tôi tiếp tục liên hệ với các tác giả khi chuẩn bị cho cuộc họp vào tuần tới, tại đó chúng tôi sẽ biểu quyết về bản cáo bạch.

Các bạn sẽ nhận được thông tin đội nhóm ở cuối báo cáo của tôi về tất cả những gì chúng tôi đang làm để ứng phó với biến động mới nhất này, nhưng trước hết tôi muốn cung cấp cho các bạn thêm một số thông tin quan trọng.

Chúng tôi đã đặt hàng thêm hàng nghìn khẩu trang KN95 và bộ xét nghiệm nhanh COVID-19. Chúng tôi đang làm việc với BPHC và văn phòng mua sắm của Thành phố để trao những sản phẩm này đến tay học sinh và nhân viên càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng đã liên hệ với DESE về việc bổ sung 26 triệu bộ xét nghiệm nhanh mà đơn vị này đã mua và đang phối hợp để xác định các bước tiếp theo về thời điểm có thể nhận và phân phối. Chúng tôi đang có kế hoạch cung cấp các bộ xét nghiệm nhanh cho từng học sinh và nhân viên trước kỳ nghỉ tháng Hai. Nằm trong hướng dẫn của BPHC, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn trong kỳ nghỉ đông và trong thời gian biến động gần đây nhất này là tạm dừng các hoạt động thể thao, biểu diễn âm nhạc, ca hát và các chuyến đi thực tế. Bản thân là một vận động viên và là mẹ của các vận động viên, tôi biết những trải nghiệm này quan trọng như thế nào đối với học sinh của chúng ta. Tôi đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Y tế Công cộng Boston để nắm rõ hướng dẫn của CDC và các nỗ lực giảm thiểu nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian số ca dương tính tăng nhanh trong cộng đồng.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Trong vài ngày qua, tôi đã nghe và đọc tất cả tin nhắn của các bạn và tôi hiểu tầm quan trọng của những hoạt động này đối với sức khỏe và thể chất của học sinh chúng ta. Tôi đã nói chuyện với Tiến sĩ Ojikutu và Sanchez hôm nay và ngay chiều nay, mặc dù vẫn lo ngại về nguy cơ lây lan của dịch COVID trong các vận động viên, nhưng họ cũng hiểu tất cả chúng ta cần phải cân bằng để bảo đảm sức khỏe tổng thể cho học sinh của chúng ta. Họ cũng đồng ý cho chúng ta trở lại luyện tập và tổ chức thành các nhóm nhỏ vào thứ Ba ngày 17 tháng 01 và nếu số lượng giảm, chúng ta có thể tiếp tục thi đấu vào ngày 24. Tuy nhiên, tất cả học sinh phải đồng ý làm xét nghiệm hai lần một tuần. Đây là một chính sách mới và chúng ta cần đảm bảo tiến hành xét nghiệm để học sinh có thể tiếp tục các hoạt động của mình. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp học sinh, huấn luyện viên và gia đình cảm thấy yên tâm và tất cả chúng ta sẽ đạt sức khỏe và sự an toàn của học sinh lên trên hết.

Với nỗ lực hạn chế dịch bệnh, Thị trưởng Wu đã thông báo toàn thể nhân viên Thành phố Boston bắt buộc tuân thủ chương trình tiêm chủng mới, trong đó yêu cầu nhân viên thành phố có chứng nhận đã tiêm mũi 1 trước ngày 15 tháng 1. Chúng tôi đang phối hợp với tất cả các Trưởng phòng ban, Lãnh đạo nhà trường và các cán bộ công đoàn để đảm bảo toàn thể nhân viên tuân thủ chính sách tiêm chủng mới. Chúng tôi sẽ tổ chức hàng chục điểm tiêm vắc xin tại các trường học trong tuần này và tuần tới. Chúng tôi cũng đang triển khai các điểm tiêm vắc xin tại các bến xe buýt, văn phòng trung tâm và văn phòng hành chính khác nhằm đảm bảo mọi người đều được tiêm.

Thị trưởng Wu cũng đã công bố lịch làm việc từ xa tạm thời cho một số đối tượng lao động của Thành phố Boston, bắt đầu vào ngày 4 tháng 01 và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 01 như một bước bổ sung để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sức khỏe cũng như an toàn cho lực lượng lao động và cộng đồng của chúng ta. Theo đó, Thành phố tạm thời giảm số lượng nhân viên trong các tòa nhà của Thành phố, bao gồm cả văn phòng trung tâm BPS. Mặc dù hầu hết nhân viên tại văn phòng trung tâm có thể làm việc từ xa, nhiều người trong số họ đã được triển khai đến một số trường học đang trong tình trạng thiếu nhân viên. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả nhân viên đã và đang chung tay hỗ trợ tại các trường học để đảm bảo chúng ta có thể duy trì việc học tập của học sinh.

Cuối cùng, nhưng chắc chắn không kém phần quan trọng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy/cô giáo đáng kính của chúng ta, các cán bộ quản lý, trông coi, giám sát bữa trưa và nhân viên nhà ăn, giám sát xe buýt và tài xế xe buýt cũng như tất cả các nhân viên hỗ trợ trong hệ thống trường học của chúng ta. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta đã hy vọng năm nay sẽ khởi sắc, nhưng ngược lại đó là năm thử thách nhất của chúng ta. Tôi biết chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này giống như chúng ta đã từng làm trước đây. Từng ngày, thậm chí từng giờ nhưng chúng ta sẽ ổn. Đội ngũ BPS đã thực sự trở lại trong tuần qua. Tôi rất tự hào về mọi người. Đây là lúc tất cả mọi người hãy cùng chung tay, tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Robinson đã có mặt tại Hale vào tuần trước để trợ giúp cho một số học viên nhỏ tuổi nhất của chúng tôi.

Bây giờ tôi xin nhường lời cho Tiến sĩ Sarimer Sanchez để báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 mới nhất và Phó Giám đốc phụ trách Học thuật Drew Echelson sẽ chia sẻ quy trình đánh giá những thách thức về nhân sự và các ca mắc COVID trong trường học theo ngày.

[BPS COVID 19 Surge Mitigation Protocol Update](#)

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Trên đây là Báo cáo của Tổng Giám Thị Khu Học Chánh trong tôi nay.

Bà Polanco Garcia đã bày tỏ quan ngại về tác động của COVID đến tình trạng nghỉ học kéo dài và an toàn trong các trường học. Bà nói rằng những gia đình không có giấy tờ pháp lý có thể bị sợ những tác động từ quận hoặc cơ quan pháp lý nếu con của họ nhiều lần nghỉ học. Bà khuyến khích quận tạo điều kiện linh hoạt cho các gia đình này. Ông Marques nói rằng các lãnh đạo quận đang kiểm tra tình hình tham dự lớp và cân nhắc tất cả các yếu tố đang tác động đến việc học sinh có đến trường mỗi ngày hay không. Ông cho biết thêm bang cho phép các học sinh được đánh dấu có mặt mang tính xây dựng nếu chúng đang bị cách ly và chúng đang tham gia học trực tuyến, hoặc sử dụng nền tảng Paper. Ông nói rằng chính sách tham dự sửa đổi của quận tập trung vào xây dựng mối quan hệ và tiếp cận và liên lạc để hỗ trợ học sinh và gia đình.

Cô Lopera đã cảm ơn tất cả các giáo viên và nhân viên Trường BPS vì đã làm việc chăm chỉ trong suốt đợt tăng vọt các ca COVID gần đây. Cô băn khoăn liệu quận có đang xét nghiệm những người tiếp xúc gần bắt buộc họ đã được tiêm vắc-xin. Tiến sĩ Sanchez nói rằng bà đã gửi đơn yêu cầu chính thức đến Bộ Giáo dục Tiểu học và THCS (DESE) MA đề xuất hai lần một tuần xét nghiệm theo dõi cả học sinh và nhân viên đã tiêm vắc-xin và chưa được tiêm vắc-xin và đang đợi phản hồi chính thức.

Cô Mercer đã hỏi học sinh đang bị cách ly có thể được ăn uống như thế nào. Phó Giám thị Hoạt động Sam DePina nói rằng các gia đình có thể nhận đồ ăn từ trường học của chúng.

Ông O'Neill đã cảm ơn tất cả các giáo viên và nhân viên Trường BPS vì đã làm việc chăm chỉ trong suốt đợt tăng vọt các ca COVID gần đây. Ông đã khen ngợi sự tận tâm tỉ mỉ và nỗ lực hợp tác để các trường học mở cửa học trực tiếp. Ông băn khoăn liệu các lãnh đạo quận có thấy thoải mái với nguồn lực xét nghiệm được chính quyền bang và liên bang cung cấp. Giám thị đã phát biểu về những nỗ lực của quận để có được nhiều xét nghiệm hơn và những khó khăn trong các khâu vận chuyển. Ông DePina đang làm việc với Ủy ban Y tế Công Cộng Boston để đảm bảo có nhiều xét nghiệm hơn.

Ông O'Neill đã thắc mắc về tình trạng thông gió lớp học. Giám thị đã giải thích về các quy định sức khỏe và an toàn của quận, bao gồm mở cửa sổ và sử dụng máy lọc không khí. Trường BPS cũng đã thành lập vô số các trung tâm tiêm chủng.

Cô Lopera đã hỏi liệu Giám thị có đang cân nhắc ủy quyền tiêm chủng cho học sinh. Giám thị nói rằng FDA chỉ thông quan tiêm vắc-xin Pfizer cho trẻ từ 16 tuổi trở lên. Cô nói rằng cô không dự định ủy quyền tiêm chủng cho đến khi nó được ủy quyền đầy đủ.

Cô Lopera đã yêu cầu làm rõ về các hoạt động gia sư cho các học sinh đang phải cách ly. Tiến sĩ Echelson nói rằng quận đã thuê một đội ngũ gia sư để hướng dẫn trực tuyến cho các nhóm học sinh nhỏ đang bị cách ly. Cô Lopera đã thắc mắc việc giảng dạy trên lớp học được quản lý như thế nào trước việc có quá nhiều học sinh và giáo viên vắng mặt. Ông Echelson công nhận rằng đã có sự thay đổi về chất lượng giảng dạy do có nhiều học sinh và giáo viên vắng mặt trong suốt hai tuần qua. Ông đã cảm ơn Giám đốc Dữ liệu và Giải trình Cao cấp Monica Hogan và Giám đốc CNTT Mark Racine vì sự hỗ trợ của họ. Giám thị đã cảm ơn Hội đồng Cố vấn Học sinh Boston (BSAC) vì đã chia sẻ kinh nghiệm tại một cuộc họp được tổ chức sáng sớm hôm nay. Cô nói rằng đã có thay đổi về quá trình gián đoạn đã trải qua ở các trường học.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Tiến sĩ Alkins đã thắc mắc liệu đã có gia tăng gì không về nhu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Giám thị đã tóm tắt về nhiều hỗ trợ sẵn có cho học sinh, bao gồm nhân viên xã hội trong tất cả các trường học và thuê liên lạc viên về gia đình bổ sung.

Cô Robinson đã hỏi Trường BPS đang giúp các gia đình và trường học chuẩn bị như thế nào cho khả năng trở lại học trực tuyến. Giám thị nói rằng Giám đốc CNTT (CIO) Mark Racine và nhóm của ông ấy đã làm được một công việc to lớn là cung cấp hỗ trợ công nghệ. Ông Racine nói rằng Trường BPS đã đạt được cái quan trọng ở đó học sinh và giáo viên xem Chromebooks như một công cụ hỗ trợ dạy học. Ông nói rằng quận đang cung cấp thêm Chromebooks, bộ sạc, và đi kèm phát wi-fi cho các trường học trong trường hợp quận phải chuyển sang học trực tuyến.

Cô Mercer đã cung cấp bản cập nhật tóm tắt về BSAC. Nhóm đã tổ chức cuộc họp trực tiếp đầu tiên của họ trong năm học 21-22 vào ngày 16 tháng Mười Hai, tiếp theo là cuộc họp trực tuyến vào ngày 6 tháng Một. BSAC hiện tại có đại diện từ 26 trường học trong hội đồng và tiếp tục tuyển học sinh từ các trường không có đại diện. BSAC đang tổ chức một cuộc bãi công và biểu tình học sinh vào Thứ Sáu, ngày 14 tháng Một buộc DESE và Thống đốc Baker ủy quyền học trực tuyến và tính học trực tuyến đến 180 ngày bắt buộc. Tiếp theo sau cuộc bãi công là một hội thảo trực tuyến.

Đã phê duyệt - Khi điềm danh, Ủy ban đã nhất trí thông qua Báo cáo của Giám Thị.

BÌNH LUẬN CHUNG CỦA CÔNG CHÚNG

- Tiffany Luo, dân cư của Allston và học sinh của Boston Latin School, đã công nhận ủng hộ lựa chọn học trực tuyến.
- Stacy Tran, dân cư của Roschester và học sinh của Dearborn STEM Academy, đã công nhận ủng hộ lựa chọn học trực tuyến.
- Nisrine Feham, dân cư của Roxbury, sinh viên của John D. O'Bryant và thành viên của Hội đồng Cố vấn Học sinh Boston (BSAC), đã công nhận ủng hộ lựa chọn học trực tuyến.
- Annissa Essaibi-George, dân cư của Dorchester và phụ huynh của Trường BPS, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- Ryan Maziarka, dân cư của North End và học sinh của Boston Latin School, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- Michael Maziarka, dân cư của North End và phụ huynh của Boston Latin School, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- William Hu, dân cư của West Roxbury và học sinh của Boston Latin School, đã công nhận ủng hộ lựa chọn học trực tuyến.
- Patrick Harnan, dân cư của South Boston và học sinh của Boston Latin School, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- Tom Harnan, dân cư của South Boston và học sinh của Boston Latin School, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- James Tobin, dân cư của West Roxbury và học sinh của Boston Latin Academy, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

- Grace Sullivan, dân cư của West Roxbury và học sinh của Boston Latin School, đã công nhận ủng hộ lựa chọn học trực tuyến.
- Aneisha Adorno, dân cư của Dorchester, học sinh của Boston Green Academy, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- Lunn Bova, dân cư của North End và phụ huynh của Boston Latin School, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- Richard Petruccelli, dân cư của Back Bay và học sinh của Boston Latin School, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- Lanayah Turner, dân cư của Dorchester và học sinh của PA Shaw Elementary School, đã công nhận về tương lai của Trường Shaw School.
- Andrew Robinson, dân cư của Dorchester và học sinh của PA Shaw Elementary School, đã công nhận về tương lai của Trường Shaw School.
- Jules Owens, dân cư của Dorchester và học sinh của PA Shaw Elementary School, đã công nhận về tương lai của Trường Shaw School.
- Brenda Ramsey, dân cư của Dorchester và phụ huynh của PA Shaw Elementary School, đã công nhận về tương lai của Trường Shaw School.
- Morgan Keohane, dân cư của Brockton và thủ thư giáo viên của PA Shaw Elementary School, đã công nhận về tương lai của Trường Shaw School.
- Zerimar Ramos, dân cư của Dorchester và phụ huynh của PA Shaw Elementary School, đã công nhận về tương lai của Trường Shaw School.
- Ymaris Matias, dân cư của South End và phụ huynh của Orchard Gardens K-8 School, đã công nhận về an toàn COVID.
- Sughey Scannell, dân cư của Roslindale và phụ huynh của Hurley K-8 School, đã công nhận ủng hộ lựa chọn học trực tuyến.
- Maria Mejia, dân cư của Roxbury và dân cư của Blackstone Elementary School, đã công nhận ủng hộ lựa chọn học trực tuyến.
- Estephany Almanza, dân cư của Dorchester và dân cư của Blackstone Elementary School, đã công nhận về tác động của COVID đến tình trạng nghỉ học.
- Nancy Lessin, dân cư của Jamaica Plain và các thành viên của Hội Phụ huynh Trường BPS về An toàn COVID, đã công nhận về vấn đề an toàn COVID.
- Samantha Laney, dân cư của Dorchester và giáo viên của Holmes Innovation School, đã công nhận về các vấn đề an toàn COVID và phân bổ nhân sự.
- Michael Heichman, dân cư của Dorchester và thành viên của Liên đoàn Công bằng Giáo dục Boston (BEJA), đã công nhận về an toàn COVID.
- Matthew Ruggiero, dân cư của Jamaica Plain và giáo viên của Charlestown High School, đã công nhận về bản cáo bạch của Charlestown Innovation and Inclusive High School.
- Go Sasaki, dân cư của Somerville và giáo viên của John D. O'Bryant School, đã công nhận về an toàn COVID.
- Mary Dibinga, dân cư của Roslindale và giáo viên của Boston Latin Academy, đã công nhận về an toàn COVID.
- Soraya Harley, dân cư của Roxbury và phụ huynh của Trường BPS, đã công nhận về an toàn COVID.
- Tara Donohue Bonaceto, dân cư của West Roxbury và phụ huynh của Lyndon K-8 School, đã công nhận ủng hộ để các trường học mở cửa học trực tiếp.
- Dacia Morales, dân cư của South End và phụ huynh của Trường BPS, đã công nhận ủng hộ lựa chọn học trực tuyến.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

- Elise Pechter, dân cư của Jamaica Plain và thành viên của Liên minh An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp Massachusetts (MassCOSH), đã công nhận về an toàn COVID.
- Jeb Banks, dân cư của South Boston và phụ huynh của Trường BPS, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- Catherine Brady, dân cư của Charlestown và phụ huynh của Charlestown High School, đã công nhận về bản cáo bạch của Charlestown Innovation and Inclusive High School.
- Suzanne McGlone, dân cư của Back Bay và giáo viên của Trường BPS, đã công nhận về điều kiện lớp học.
- Andy Groh, dân cư của Charlestown và phụ huynh của Boston Latin School, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- Katie Kersey, dân cư của West Roxbury và phụ huynh của Kilmer K-8 School, đã công nhận ủng hộ lựa chọn học trực tuyến.
- Ana Shapiro, dân cư của Jamaica Plain và giáo viên của Charlestown High School, đã chia sẻ những lo ngại của học sinh về bản cáo bạch của Charlestown Innovation and Inclusive High School.
- Sarah Horsley, dân cư của Jamaica Plain và thành viên của Hội Phụ huynh Trường BPS về An toàn COVID, đã công nhận về các quan ngại về an toàn COVID.
- Suleika Soto, dân cư của South End và thành viên cả BEJA, đã công nhận về các quan ngại về an toàn COVID và ngân sách.
- Nancy Minucci, dân cư của South Boston và phụ huynh của Trường BPS, đã công nhận về học sinh.
- Jennifer Gordon, dân cư của Brighton và phụ huynh của O'Bryant School, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- Sarah Parker, dân cư của West Roxbury và phụ huynh của Lyndon K-8 School, đã công nhận ủng hộ để các trường học mở cửa học trực tiếp.
- Hugh Coleman, dân cư của Mattapan, huấn luyện viên bóng rổ của Charlestown High School, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.
- Patrick Keating, dân cư của Dorchester và phụ huynh của Trường BPS, đã công nhận ủng hộ chấm dứt việc ngừng học thể dục của quận do COVID.

MỤC HÀNH ĐỘNG

Cô Lopera đã yêu cầu bản cập nhật về gây quỹ Cứu trợ Khẩn cấp Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở (ESSER). Giám đốc Cứu trợ và Quỹ Đối Ngoại Yvonne Macrae đã nói rằng các khoản cứu trợ trình lên Ủy ban phê duyệt tối hôm nay là ESSER II và quỹ ESSER II. Giám thị đã nói rằng 86% các trường học (97 trường học) đã được phê duyệt trong vòng hai và ba, một trường học vẫn chưa nộp, hai trường học cần chỉnh sửa đề xuất của họ và 13 trường học hiện đang được xem xét. Nguồn quỹ cho Năm học 2023 đang được quản lý thông qua một quy trình lập kế hoạch ngân sách hợp tác.

Đã phê duyệt – Khi điếm danh, Ủy ban Trường Boston đã nhất trí thông qua các khoản tài trợ cần phê duyệt với tổng số tiền là 400.174.120 USD.

CÁC BÁO CÁO

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Mạng lưới Tài nguyên Giáo dục Vô Gia cư - Brian Marques, giám đốc cao cấp của Tổ chức Opportunity Youth, đã trình bày một bản báo cáo về Mạng lưới Tài nguyên Giáo dục Vô Gia cư (HERN) của quận. HERN sử dụng mô hình Hub and Spoke, dựa trên trường học để hỗ trợ các học sinh và gia đình đang bị tình trạng vô gia cư. Thông qua mô hình này, Trường BPS đã cải thiện khả năng tiếp cận, mở rộng các dịch vụ và xóa bỏ rào cản cho các học sinh đang đối mặt với tình trạng mất an toàn về nhà ở. Trường BPS đã phục vụ xấp xỉ 4.000 học sinh vô gia cư trong Năm học 2020-21.

Các Ưu tiên của HERN

- Xây dựng năng lực ở cấp trường để tăng khả năng tiếp cận đến các nguồn lực, dịch vụ và hỗ trợ cho học sinh và gia đình đang trong tình trạng vô gia cư.
- Phát triển các hệ thống và chiến lược để trao đổi thông tin và cộng tác nhiều hơn, trong nội bộ, giữa các khu vực chức năng trong khu học chánh và trường học, và bên ngoài, giữa các đối tác cộng đồng, các bên liên quan và các lãnh đạo.
- Nâng cao đáng kể nhận thức về các dịch vụ có sẵn liên quan đến học sinh vô gia cư và các quyền đủ điều kiện của học sinh và gia đình các em, lãnh đạo nhà trường, nhân viên hỗ trợ và các cử tri chính.
- Loại bỏ sự bất bình đẳng bằng cách sắp xếp các dịch vụ ở cấp trường một cách nhanh chóng và đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh.
- Thu hẹp khoảng cách cơ hội bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận tại cơ sở nhằm nâng cao kết quả giáo dục và cuộc sống cho tất cả học sinh.
- Tiếp cận công việc từ sự hiểu biết về cách mà cuộc khủng hoảng nhà ở và chi phí nhà ở tăng cao ảnh hưởng đến các gia đình đang trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn về kinh tế.

Sử dụng mô hình Hub and Spoke, HERN:

- Phối hợp với mạng lưới 175 liên lạc viên vô gia cư tại trường học
- Cung cấp một Bộ công cụ HERN dành cho Trường học
 - Nguồn quỹ vô gia cư được phân bổ cho ngân sách trường học
- Đảm bảo ổn định và tiếp cận giáo dục
 - Ghi danh ngay lập tức
 - Đi lại
- Các chương trình và tài nguyên chuyên biệt
- Quản lý hồ sơ, tham vấn và giới thiệu
- Điều hướng các trường hợp phức tạp
- Cung cấp nhu yếu phẩm
- Phối hợp với các đối tác cộng đồng và cơ quan thành phố và nhà nước

Tài nguyên & Hỗ trợ

- Dịch vụ và Tài nguyên Toàn Thành phố
- Tiếp cận Thức ăn
- Quyền tiếp cận Công nghệ
- Quần áo & Đồ vệ sinh
- Nguồn lực Hỗ trợ Nhà ở:
 - Phiếu thu Nhà ở
 - Chương trình Hỗ trợ Khẩn cấp

**Cuộc họp từ xa của Ủy ban Học chính Boston
Qua Zoom**

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

- Tài nguyên cho các Gia đình Nhập cư
- Y tế và Chăm sóc Sức khỏe
- Các Bước Trợ giúp
- Quyền tiếp cận ưu tiên vào chương trình BPS

Cô Robinson đã khen ngợi sự tăng cường và gia tăng hỗ trợ của quận cho các gia đình rơi vào tình trạng vô gia cư.

Ông Tran đã chia sẻ về kinh nghiệm của ông với tình trạng vô gia cư thất thường đang gia tăng. Ông đã yêu cầu làm rõ về những trẻ vị thành niên không có ai đi kèm. Ông Marques đã giải thích rằng thuật ngữ không liên quan đến tình trạng nhập cư hoặc quốc tịch mà đề cập đến một người trẻ không có cha mẹ hoặc người bảo hộ.^[P.1]_[SEP]

Tiền sĩ Alkins thắc mắc Trường BPS đang giúp những học sinh vô gia cư ở lại trong thành phố như thế nào. Ông Marques nói rằng Trường BPS cam kết giúp đỡ các gia đình tìm chỗ ở ổn định quanh Boston, và rằng các học sinh sống ngoài Boston có thể vẫn ghi danh được vào Trường BPS trong suốt năm học.

Cô Lopera đã hỏi những chiến lược bổ sung nào đang được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các học sinh và gia đình đang rơi vào tình trạng vô gia cư được xác định rõ ràng. Ông Marques đã giải thích vai trò của liên lạc viên vô gia cư của trường học trong việc xác định những học sinh cần hỗ trợ trong khi vẫn bảo vệ tính bảo mật. Cô Lopera nói đã chia sẻ về việc trường thành là một đứa trẻ không có giấy tờ pháp lý và trải qua tình trạng vô gia cư thất thường và đã bày tỏ hỗ trợ và biết ơn đến những liên lạc viên. Cô đã khuyến khích quận phổ biến rộng rãi hơn đến nhiều gia đình về nhiều nguồn lực đang sẵn có.

Cô Polanco Garcia đã chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân của cô với tình trạng vô gia cư. Cô đã đề nghị Trường BPS xem xét kết hợp với Cơ quan Nhà ở Boston để ưu tiên nhà ở cho những gia đình của Trường BPS.

Cô Mercer đã yêu cầu làm rõ về số lượng học sinh dự kiến đang được giải quyết. Ông Marques đã chia sẻ về những nỗ lực của quận để làm tăng khả năng xác định và hỗ trợ học sinh. Cô Mercer đã thắc mắc HERN sẽ giúp đỡ như thế nào để giảm phần trăm học sinh vô gia cư là Học viên Anh ngữ và học sinh da màu. Ông Marques đã chia sẻ về dịch vụ ổn định nhà ở, cho biết thêm rằng HERN không theo dõi các học sinh không có giấy tờ pháp lý.

Ông O'Neill đã cảm ơn Ông Marques vì sự quan tâm và lòng trắc ẩn của ông. Ông đã ngợi khen Giám thị vì tài lãnh đạo của cô trong vấn đề này. Giám thị đã cảm ơn nhóm của cô ấy vì công việc họ đã làm. Ông O'Neill đã khen ngợi việc sử dụng trình điều hướng thuật ngữ, lưu ý rằng thuật ngữ được sử dụng bởi Trường Nashville Public Schools.

Cô Robinson đã hỏi có bao nhiêu học sinh vô gia cư ở trong quận. Ông Marques đã ước tính xấp xỉ 4.000, hoặc từ 7-8% tổng số học sinh Trường BPS. Ông Robinson đã hỏi làm cách nào Trường BPS có thể làm cho cộng đồng rộng hơn biết về các loại dịch vụ đang có sẵn dành cho các học sinh vô gia cư. Ông Marques đã chia sẻ về việc tìm thấy sự cân bằng giữa tiến hành một phương pháp tiếp cận riêng biệt và “không có phương pháp tiếp cận sai cửa,” ở đó các gia đình có thể tiếp cận các dịch vụ bằng nhiều con đường.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Cập nhật Dịch vụ An toàn - Trưởng Ban Hỗ trợ Học sinh Tạm quyền Neva Coakley Grice và Phó Giám thị Hoạt động Sam DePina đã trình bày bản cập nhật về Văn phòng Dịch vụ An toàn, trước đây được biết đến là Cảnh sát Trường học Boston. Vai trò chính của các Chuyên gia An toàn Trường Công Lập Boston (BPS) là đóng vai trò là một nguồn lực hữu hình, thống nhất, và quen thuộc để nuôi dưỡng một môi trường học tập an toàn trong trường. Văn phòng Dịch vụ An toàn đã chuyển đổi công việc của 40 Chuyên gia An toàn của quận kể từ khi thông qua Dự luật Cải cách Massachusetts S. 2963 vào tháng Mười Hai 2020. Trưởng Phòng Dịch vụ An toàn và nhân viên đã tiến hành một quy trình tham gia cộng đồng mở rộng để trưng cầu số liệu và ý kiến từ một loạt các cổ đông. Sự hình dung lại này được tập trung vào các giá trị cốt lõi của quận: cung cấp một môi trường học tập an toàn trong mọi trường học và lớp học bằng cách làm việc chặt chẽ với nhân viên trường học để thúc đẩy những mối quan hệ tích cực với thanh thiếu niên, giải quyết các mâu thuẫn thông qua công bằng hồi phục, và bảo vệ tất cả các học sinh.

Đội ngũ Dịch vụ An toàn kết hợp với quản trị viên trường học, các nhóm an toàn chỉ định, và nhân viên trường học để cung cấp một môi trường an toàn và cởi mở cho cộng đồng trường học. Các Chuyên gia An toàn đóng vai trò là một liên kết chủ động giữa học sinh và nhân viên hỗ trợ trường học khác, đóng vai trò là những hình mẫu, và thực hiện các quy trình an toàn và an ninh thích hợp khi cần thiết.

Các Chuyên gia An toàn đóng vai trò là những liên lạc viên cho Văn phòng Dịch vụ An toàn với ban quản trị trường học và BPD, và/hoặc các cơ quan thực thi pháp luật (khi cần thiết) có đào tạo chuyên môn để giải quyết các quan ngại và phổ biến thông tin an toàn phù hợp, trong hoặc quanh trường học và để thực hiện hành động phù hợp khi cần thiết. Các Chuyên gia An toàn không còn mặc đồng phục kiểu cảnh sát nữa; thay vào đó, họ mặc một đồng phục được thiết kế lại, thân thiện hơn gồm có chiếc quần kẻ ca-rô và áo cộc tay có chữ ký mà đã nhận được phản hồi rất tích cực từ các học sinh và nhân viên. Tương tự, các phương tiện đã được dán nhãn lại để tập trung vào sự an toàn hơn là tính cảnh sát.

Phòng Dịch vụ An toàn muốn xóa bỏ các rào cản một cách chủ động và thận trọng bằng cách xây dựng các mối quan hệ và tạo điều kiện liên lạc giữa học sinh, nhân viên, và cổ đông cộng đồng, bao gồm các tổ chức hợp tác, Bộ Cảnh sát Boston (BPD), và Cục Tham gia Cộng đồng. Thông qua dịch vụ, các sáng kiến, và lập chương trình phát triển nghề nghiệp mới, Phòng Dịch vụ An toàn hoạt động để giảm thiểu, phá hủy, và huỷ bỏ bất cứ sự bất đồng về tổ chức và văn hoá nào bên trong bộ và giúp thu hẹp khoảng cách cơ hội.

Theo Chính sách Chia sẻ Quyền Riêng tư Dữ liệu của quận được thông qua bởi Ủy ban Trường học vào năm 2020, chỉ Trưởng và Phó Trưởng Phòng Dịch vụ An toàn mới có thể chia sẻ các báo cáo sự cố hoặc thông tin khác với BPD ngoại trừ trong trường hợp có cấp cứu sức khoẻ hoặc an toàn.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

Sam DePina đã xem xét các cập nhật đề xuất của Bộ Quy tắc Ứng xử. Trong suốt 10 năm qua, Trường BPS kết hợp với các cố đồng nội bộ và bên ngoài, bao gồm Phòng Dịch vụ An toàn, đã xây dựng một Bộ Quy tắc tiến bộ hơn tập trung vào đào tạo học sinh để đưa ra những lựa chọn tốt hơn và sử dụng nguyên tắc như một bằng chứng cuối cùng hoặc chỉ trong các trường hợp nghiêm trọng. Trường BPS đã loại bỏ chính sách không khoan dung bên trong Bộ Quy tắc Ứng xử. Bộ Quy tắc 2022 đề xuất này tiếp tục nguyên tắc đó bằng cách thông qua thoả thuận Hợp đồng Dịch vụ Pháp lý Boston Lớn hơn (GBLS) để loại bỏ treo điểm cho các lớp K-2, giảm đáng kể các vi phạm treo điểm ở các lớp 3-5, và thực hiện để đảm bảo rằng treo điểm được sử dụng làm bằng chứng cuối cùng bất cứ khi nào có thể bằng cách tăng sử dụng các nguyên tắc phục hồi.

Bộ Quy tắc cập nhật tập trung vào công việc của người lớn cần được thực hiện để hỗ trợ học sinh; vai trò của nhân viên trong giải quyết và ngăn chặn tính bất cân đối của treo điểm; trách nhiệm của người lớn để sử dụng hỗ trợ khuyến khích và ngăn chặn cho các học sinh trên mức độ Mầm non và Tiểu học; tăng cường các mối liên kết nhà trường và gia đình; khung MTSS sửa đổi để đảm bảo một cách tiếp cận ứng xử cân bằng và công bằng; thời gian đào tạo, lập kế hoạch với nhân viên, và thực hiện mô hình; và cung cấp cơ hội cho phản hồi đóng góp, giải quyết vấn đề và chia sẻ các nguyên tắc tốt nhất. Giám thị đang đề nghị phê duyệt của Ủy ban về Bộ Quy tắc Ứng xử cập nhật tại cuộc họp vào ngày 26 tháng Một.

Ông Tran đã yêu cầu làm rõ các thắc mắc về các điều tra, báo cáo, và các nguyên tắc công bằng phục hồi. Cô Grice đã giải thích cách lên hồ sơ các sự cố và hầu hết đều được giải quyết trong Bộ Quy tắc Ứng xử mà không có sự tham gia của Bộ Cảnh sát Boston. Ông Tran đã khuyến khích Phòng Dịch vụ An toàn cung cấp đào tạo đa dạng cho các chuyên gia an toàn và mở rộng sử dụng dịch vụ biên phiên dịch.

Tiến sĩ Alkins đã thắc mắc liệu Phòng Dịch vụ An toàn có một bộ công cụ để cung cấp hướng dẫn cho trường học. Ông cũng thắc mắc liệu các chuyên gia an toàn có nhận được đào tạo năng lực văn hoá không. Cô Grice đã nói rằng Phòng Dịch vụ An toàn rất chủ động về việc tạo ra các nền tảng hệ thống để hỗ trợ các học sinh da màu và da nâu. Cô đã nói rằng các chuyên gia an toàn đã phản ánh số liệu thống kê số học sinh và nhận được đào tạo chuyên môn.

Cô Robinson đã thắc mắc các chuyên gia an toàn đã tương tác như thế nào với học sinh kể từ khi bộ tái cấu trúc. Cô Grice đã nói rằng trong khi một số cán bộ đã chuyển tiếp ra khỏi bộ trong suốt lúc tái cấu trúc, thì vài chuyên gia mới đã được thuê để thực hiện nhiệm vụ mới của văn phòng. Cô Robinson đã thắc mắc làm thế nào những đứa trẻ có thể học tập những gì được mong chờ về chúng trước khi chúng được yêu cầu có trách nhiệm về nó. ^[SEP] Giám thị đã nói rằng Văn phòng Học tập Tâm lý và Thịnh vượng Xã hội (SELWell) và Văn phòng Công bằng đã cung cấp hỗ trợ cho trường học liên quan đến kỳ vọng đối với học sinh. Cô đã đề nghị Tiến sĩ Echelson cung cấp cho Ủy ban một bản thuyết trình về tâm lý và thịnh vượng xã hội trong tương lai gần. Giám thị đã nói rằng cô ấy sẽ yêu cầu BSAC cập nhật ứng dụng Quyền Học sinh sau khi Ủy ban phê duyệt Bộ Quy tắc sửa đổi.

BÌNH LUẬN CÔNG KHAI VỀ BÁO CÁO

Không có.

Cuộc họp từ xa của Ủy ban Học chánh Boston
Qua Zoom

Ngày 12 tháng 01 năm 2022

CÔNG VIỆC MỚI

Không có.

NGỪNG CUỘC HỌP

Vào khoảng 11:12 giờ tối, Ủy ban đã biểu quyết nhất trí ngừng cuộc họp bằng cách điêm danh.

Chứng thực:



Elizabeth Sullivan
Thư ký Ban Chấp hành